
Fundur í skólaráði 27.09.2022 

 

Mættir: Ásta Laufey fulltrúi foreldra, Björn og Soffía W fulltrúar kennara, Sigþór og Sigrún Helga 

fulltrúar nemenda, Arna Björk fulltrúi grenndarsamfélags, Maríanna fulltrúi almennra starfsmanna og 

Magnea skólastjóri 

 

Farið er yfir starfsáætlun skólans og Krakkalands, áætlanir samþykktar í skólaráði. 

 

Ákveðið er að færa samráðsfundi umsjónarkennara og bekkjarfulltrúa þannig að þeir verði haldnir 

eftir vetrarfrí. 

 

Fundi slitið 

Brynjar Ólafsson ritar fundargerð 


